

Học sinh Ái Mộ B với thông điệp - “Lối sống xanh qua sản phẩm tái chế”

Thực hiện chủ đề công tác năm 2024: “Năm hành động vì cảnh quan, môi trường đô thị và chuyển đổi số”, hướng tới kỉ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô. Để một mùa hè có ý nghĩa hơn đối với các em học sinh, hè 2024 năm nay Trường Tiểu học Ái Mộ B, quận Long Biên phát động cuộc thi “Vui hè xanh cùng sản phẩm tái chế” từ ngày 08/7/2024 đã thu hút hơn 600 học sinh trên địa bàn phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội tham gia với 628 sản phẩm dự thi gửi về ban tổ chức. Cuộc thi không chỉ khuyến khích việc tái chế vật liệu để tạo ra những sản phẩm thú vị, hữu ích mà còn là thông điệp tuyên truyền về một lối sống xanh và bền vững để bảo vệ môi trường.

Chiến dịch “*Vui hè xanh cùng sản phẩm tái chế*” không chỉ là một cuộc thi, mà còn là một cơ hội để chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường và tạo ra những giá trị mới từ những thứ đã bị bỏ đi. Để tạo ra sản phẩm tái chế, các em học sinh đã trải qua giai đoạn nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và hoàn thiện. Quá trình này không chỉ giúp các em học sinh phát triển kỹ năng sáng tạo mà còn rèn luyện khả năng tự quản lý và hợp tác. Sau cuộc thi, bên cạnh những sản phẩm tái chế độc đáo, rất nhiều hình ảnh, video clip chia sẻ về quá trình làm sản phẩm đã được gửi về Ban tổ chức trường Tiểu học Ái Mộ B. Từ những vật liệu như bìa, túi ni lông, chai nhựa, vỏ lon, vải ... các em HS đã tận dụng, tái chế để tạo ra những sản phẩm vô cùng hữu ích. Những chiếc giỏ xách, đồng hồ, đèn những mô hình nhà cửa, chậu hoa, lọ hoa, lô-gô, bản đồ, dụng cụ học tập, trò chơi thông minh... tất cả đều được làm từ những vật liệu tưởng chừng như không còn giá trị sử dụng. Bằng sự sáng tạo và khéo léo, các em học sinh đã biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc và ý nghĩa. Ban tổ chức đã chấm và chọn ra 70 giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích để vinh danh 70 em học sinh đã có những sản phẩm đẹp, ý nghĩa, lan tỏa được tình yêu, trách nhiệm bảo vệ môi trường đến cộng đồng và trao quà tặng cho tất cả các em học sinh có sản phẩm dự thi.

Cuộc thi cũng nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ tận tình từ phía gia đình HS, từ các phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo. Tham gia cùng các con, hỗ trợ, trao đổi, định hướng tìm kiếm nguồn vật liệu, hỗ trợ con trong quá trình thiết kế và hoàn thiện sản phẩm. Điều này góp phần gắn bó tình thân gia đình, sự gắn kết gia đình và nhà trường cùng hướng tới những giá trị giáo dục tích cực: chia sẻ, hợp tác, sử dụng thời gian

hữu ích, ý thức trách nhiệm với cộng đồng,... Cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn là cơ hội để các em học sinh hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Thông qua việc tái chế và tái sử dụng, các em đã học được cách giảm thiểu rác thải và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Những sản phẩm tái chế không chỉ đẹp mắt làm đẹp cuộc sống mà còn mang thông điệp mạnh mẽ về lối sống xanh và bền vững. “Vui hè xanh cùng sản phẩm tái chế” không chỉ là một cuộc thi, khuyến khích việc tái chế vật liệu để tạo ra những sản phẩm thú vị, hữu ích, mà còn là thông điệp về một lối sống xanh và bền vững để bảo vệ môi trường. Hãy để rác thải có cơ hội đóng góp cho cuộc sống thêm xanh! Chúng ta sẽ tiếp tục lan toả, cùng hành động vì cảnh quan môi trường đô thị, vì cuộc sống tốt đẹp hơn!

Trong suốt thời gian diễn ra Cuộc thi Vui hè xanh cùng sản phẩm tái chế do trường Tiểu học Ái Mộ B tổ chức, các em học sinh đã không ngừng sáng tạo, tìm kiếm nguồn cảm hứng và biến những vật liệu bỏ đi thành những sản phẩm mới độc đáo. Cùng nhìn lại hành trình sáng tạo, ý thức bảo vệ môi trường của các em học sinh thông qua việc tái chế rác thải thành những sản phẩm có ích với những khoảnh khắc đáng nhớ, những tác phẩm xuất sắc và những thông điệp ý nghĩa từ cuộc thi. Không gian của sự sáng tạo với những mô hình nhà ở, trò chơi, bình hoa, tranh vẽ, dụng cụ học tập, ... những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc từ vật liệu tái chế. Điều này chứng tỏ sự sáng tạo không giới hạn và ý thức về môi trường đang ngày càng được lan tỏa.

Chương trình Tổng kết - Trao giải cuộc thi “*Vui hè xanh cùng sản phẩm tái chế*” năm 2024 đã được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 24/08/2024, truyền hình trực tiếp trên trang fanpage Trường Tiểu học Ái Mộ B Quận Long Biên, TP Hà Nội (<https://www.facebook.com/share/v/yExgZCgiJrrmRy1y/?>) thu hút đông đảo nhân dân theo dõi góp phần lan tỏa “*Lối sống xanh – bảo vệ môi trường*”.

Hãy cùng học sinh Trường Tiểu học Ái Mộ B để rác thải có cơ hội đóng góp cho cuộc sống tạo ra “*Lối sống xanh – bảo vệ môi trường*” biến Hà Nội thêm xanh!

Một số hình ảnh Học sinh Ái Mộ B với thông điệp
Lối sống xanh qua sản phẩm tái chế”



SẢN PHẨM CỦA CÁC EM HỌC SINH



TRAO THƯỞNG



CUỘC THI “VUI HÈ XANH CÙNG SẢN PHẨM TÁI CHẾ”



GIẢI NHẤT



CUỘC THI “VUI HÈ XANH CÙNG SẢN PHẨM TÁI CHẾ”



GIẢI NHÌ



NGUYỄN MINH KHÔI 2A



CUỘC THI “VUI HÈ XANH CÙNG SẢN PHẨM TÀI CHẾ”



GIẢI BA



CUỘC THI “VUI HÈ XANH CÙNG SẢN PHẨM TÀI CHẾ”

GIẢI KHUYẾN KHÍCH





**CHƯƠNG TRÌNH
TỔNG KẾT - TRAO GIẢI CUỘC THI
“VUI HÈ XANH CÙNG SẢN PHẨM TÁI CHẾ”**

-  **7h45 - 8h00:** Đón tiếp đại biểu
-  **8h - 9h30:** Chương trình tổng kết, trao giải
-  Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
-  Biểu diễn của các bạn nhỏ CLB Zumba
Trường tiểu học Ái Mộ B
-  Phóng sự tổng kết cuộc thi
-  Trao giải cuộc thi
-  Tham quan gian trưng bày

“VUI HÈ XANH CÙNG SẢN PHẨM TÁI CHẾ” NĂM 2024

